

## THÔNG TIN BÁO CHÍ

(V/v: Tình hình lao động của Công ty tại dự án Thủy điện Sendje)

Công ty cổ phần CMVIETNAM xin cung cấp một số thông tin liên quan đến các cơ quan báo chí phản ánh tình hình và yêu cầu về nước của người lao động tại công trường thủy điện Sendje, CH Ghi-nê Xích-đạo như sau:

### 1. Thông tin chung

Công ty cổ phần CMVIETNAM là một trong những nhà thầu phụ (trong đó có 2 nhà thầu phụ Việt Nam khác là : Công ty cổ phần LILAMA10 và công ty Tân Đại Lợi) cùng một số nhà thầu phụ châu Âu khác đang thực hiện hợp đồng thi công xây lắp dự án thủy điện Sendje, tỉnh Litoral, nước Cộng hòa Ghi-nê Xích-đạo. Hiện tại Công ty đang có 164 CBCNV đang có mặt tại công trường.

Để quản lý toàn bộ nhân sự tại công trường, Công ty đã tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án do một Phó Tổng giám đốc Công ty trực tiếp làm Quản lý dự án. Công nhân lao động dưới sự điều hành trực tiếp của đội ngũ cán bộ, phiên dịch của Công ty.

### 2. Đối với các Lao động hết hạn hợp đồng lao động

Theo Hợp đồng Lao động (HĐLĐ) giữa công ty và người lao động trực tiếp có thời hạn là 18 tháng làm việc liên tục tại dự án. Tính đến hết tháng 06/2020 Công ty có 37 trường hợp lao động trực tiếp hoàn thành đủ 18 tháng làm việc. Thêm 46 lao động nữa sẽ hoàn thành 18 tháng hợp đồng tính đến hết tháng 08/2020. Toàn bộ khối lao động này theo HĐLĐ thì Công ty có trách nhiệm đặt vé máy bay cho người lao động trở lại Việt Nam. Tuy nhiên do tình hình bệnh dịch chung trên toàn thế giới nên Công ty đã chưa thể đưa người lao động trở về Việt Nam. Do đó, Công ty đã tiến hành thỏa thuận với người lao động về thời gian về nước ngay khi có đường bay quốc tế các nước mở lại. Toàn bộ các quyền lợi của người lao động theo hợp đồng chính được đảm bảo bao gồm:

- Bảo hiểm tai nạn toàn cầu cho từng người lao động - Công ty đóng 100%)
- Bảo hiểm xã hội theo quy định đối với người lao động đi làm việc tại nước ngoài – Công ty đóng 100%
- Các chế độ tiền lương hàng tháng, bảo hộ lao động....

### 3. Tình hình sinh hoạt của CBCNV

Trên công trường ngoài lao động người Việt của CMVIETNAM và lao động của một số đơn vị Việt Nam khác là LILAMA 10 và TÂN ĐẠI LỢI còn có các lao động của Tổng thầu, các đơn vị tư vấn đến từ nhiều nước khác nhau.

Các lao động của tất cả các đơn vị đều sinh hoạt theo chế độ giống nhau do Tổng thầu bố trí: ngủ, nghỉ tại các phòng ở tiêu chuẩn chung khép kín; ăn tại nhà ăn tập thể có các món ăn phù hợp cho cả lao động Việt Nam và các nước khác; thực hiện các chế độ vệ sinh an toàn công nghiệp theo qui định tiêu chuẩn châu Âu; phòng y tế hiện trường có bác sỹ của Tổng thầu bố trí phục vụ.

Hàng ngày, tổng thầu bố trí phương tiện đưa đón lao động giữa nơi ở và công trường thi công.

#### 4. Tình hình dịch bệnh tại công trường

Kết quả xét nghiệm đợt 1 ngày 30/6, có tổng cộng 22 ca/24 mẫu xét nghiệm là dương tính với Covid-19. Trong đó có 15 CBCNV của CMVietnam bị dương tính. Ngay sau khi nhận được kết quả trên Công ty đã có công văn số 73/2020/CV/CM gửi thủ chính yêu cầu dừng toàn bộ công việc tại hiện trường để triển khai các việc cần thiết để phòng tránh lây nhiễm thêm cho những người khác. Đồng thời cũng đã yêu cầu thủ chính lên kế hoạch sắp xếp chuyến bay để công nhân Việt Nam hồi hương tránh dịch và sẽ quay trở lại làm việc khi hết dịch.

Song song với đó, ngày 01&02/7/2020, CMVIETNAM kết hợp cùng thủ chính và cơ quan y tế nước sở tại tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ nhân sự trên công trường trong đó có CBCNV của CMVIETNAM. Đồng thời tiếp tục duy trì công tác phân khu cách ly, chăm sóc những lao động có biểu hiện sốt, mệt mỏi trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Dự kiến sau 07 ngày tức là khoảng 9&10/07/2020 sẽ có kết quả xét nghiệm toàn bộ của 149 CBCNV còn lại của CMVIETNAM tại dự án.

#### 5. Tình hình điều trị

Ngay sau khi có kết quả, toàn bộ số lao động dương tính với COVID-19 đã được đưa ra bệnh viện quốc tế Lapaz và khách sạn theo chỉ định của chính phủ nước sở tại để điều trị và chăm sóc.

Tại ngày 05/7/2020, có 05 lao động được đưa vào bệnh viện quốc tế Lapaz (bao gồm 03 lao động mới và 02 lao động đã nằm viện từ trước) và 13 lao động được điều trị, cách ly tại khách sạn gần bệnh viện. Hàng ngày có bác sỹ thăm khám theo dõi việc điều trị y tế đang được thực hiện theo các chế độ hướng dẫn của WHO và cơ quan quản lý y tế nước sở tại.

Ngoài ra còn 09 lao động có biểu hiện mệt mỏi, sốt đang được cách ly riêng tại khu ký túc xá và được bác sỹ hiện trường tiếp tục theo dõi điều trị. Tình trạng điều trị các lao động này tiến triển điều trị tốt và không có ca bệnh nào nặng. Hàng ngày Ban quản lý dự án cập nhật thông tin thường xuyên cho Ban lãnh đạo công ty nắm được thông qua các kênh liên lạc như điện thoại, zalo..

#### 6. Phương án đảm bảo an toàn tại dự án

Ngay khi xuất hiện thông tin dịch bệnh tại Ghi-nê Xích-đạo, theo hướng dẫn của cơ quan quản lý y tế nước sở tại, CMVIETNAM đã cùng Tổng thầu đã triển khai các biện pháp phòng dịch cùng với các nhà thầu khác trên công trường.

Trên cơ sở thống nhất với Tổng thầu chúng tôi đã xây dựng phương án cách ly cho lao động từ trước. Sàng lọc những người có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho được bố trí nghỉ ngơi tại các khu nhà riêng tách khỏi những người khỏe. Hàng ngày có bác sỹ hiện trường thăm khám & theo dõi, những trường hợp nặng hơn được điều đi điều trị tại bệnh viện quốc tế Lapaz ở Bata.

Ban Chỉ huy công trường phối hợp cùng Tổng thầu đã thành lập đội phản ứng nhanh để giải quyết, hỗ trợ, giám sát công tác cách ly tại chỗ ở.

#### 7. Khó khăn vướng mắc

Khó khăn lớn nhất tại nước sở tại là đối với những lao động đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện và khách sạn tại thành phố Bata: mặc dù cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại bệnh viện quốc tế Lapaz là tốt nhất khu vực nhưng do các rào cản về khác biệt ngôn ngữ, chế độ thực phẩm ăn uống khác không hợp khẩu vị thông thường của lao động Việt Nam. Thêm vào đó, hiện tại bệnh viện cũng

đang điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân nên việc thăm khám tại bệnh viện cũng chưa thật sự sát sao như trong điều kiện bình thường.

Việc cung cấp thực phẩm cho các lao động tại khu cách ly khách sạn do cơ quan quản lý địa phương thực hiện, vì vậy có trường hợp thực phẩm không hợp khẩu phần, khẩu vị và thời gian cung cấp cũng chưa được kịp thời.

Các vướng mắc này gây nhiều bức xúc cho người bệnh, tạo tâm lý hoang mang lo lắng.

Do khoảng cách địa lý và yêu cầu an ninh, cán bộ của Công ty không thể tiếp cận trực tiếp với các lao động đang được cách ly điều trị tại Bata, chúng tôi đã chu cấp tiền để người lao động có thể chủ động mua thêm thực phẩm và các nhu yếu cần thiết khác.

Thông qua tổng thầu, chúng tôi đã đề nghị bệnh viện tăng thêm tần suất thăm khám cho lao động Việt Nam và đề nghị điều chỉnh chế độ thực phẩm phù hợp hơn. Tuy nhiên Tổng thầu trả lời đã làm việc và đều được phía y tế địa phương giải thích trả lời: toàn bộ quy trình chăm sóc tại bệnh viện đều tuân thủ theo quy tắc của WHO và cơ quan y tế nước sở tại áp dụng chung cho tất cả người bệnh không phân biệt quốc tịch và rất khó điều chỉnh trong thời điểm này. Chúng tôi cũng hiểu rằng họ không thể đáp ứng ngay lập tức các yêu cầu đó.

Để khắc phục một phần việc này, Công ty đã thành lập lên những tổ, nhóm bao gồm người lao động đang điều trị, ban quản lý dự án, Phiên dịch của Công ty, thầu chính để tăng cường nắm bắt tình hình, động viên người ốm liên hệ truyền tải ý kiến, kiến nghị của người lao động đang điều trị đến bác sỹ. Hy vọng tình hình có thể cải thiện trong thời gian tới.

## 8. Một số biện pháp an ninh của Tổng thầu tại dự án

Do tâm lý hoang mang, ức chế tại lao động tại dự án đã có phản ứng và đưa các thông tin trên MXH, vì vậy Tổng thầu đang triển khai áp dụng một số nội dung như sau:

- Tạm thời cắt internet khu vực ký túc xá - Tổng thầu e ngại người lao động cung cấp các thông tin hình ảnh của dự án ra công chúng, điều này sẽ dẫn tới vi phạm nghĩa vụ của Tổng thầu với Chủ đầu tư và Công ty cũng vi phạm nghĩa vụ bảo mật với Tổng thầu. Chúng tôi đã làm việc và gửi công văn để nối lại thông tin cho lao động (công văn số 16/2020/CV/CM-SJ)
- Tạm ngừng hoạt động của căng tin: Tổng thầu e ngại người lao động không làm chủ được khi sử dụng rượu bia sẽ dẫn tới mất an ninh trong công trường.
- Tổng thầu yêu cầu trợ giúp của lực lượng an ninh sở tại - nhằm đảm công tác an ninh cho toàn bộ dự án.

## 9. Phương án giải quyết của Công ty

Mục tiêu tiên quyết và xuyên suốt cho những kế hoạch tiếp theo của Công ty là đảm bảo an toàn mức cao nhất cho người lao động. Trên cơ sở các biện pháp phòng chống dịch tại Việt Nam, ngay khi có kết quả xét nghiệm chúng tôi đã có công văn khẩn và họp trực tuyến với tổng thầu, yêu cầu:

1. Người ốm cho đi viện & xét nghiệm PCR toàn bộ nhân sự tại dự án.
2. Cách ly nhân sự riêng biệt tại phòng ở, bố trí người phục vụ cung cấp thức ăn về các phòng ở.
3. Tạm thời ngừng công việc tại dự án cho đến khi có kết quả xét nghiệm toàn bộ nhân sự tại dự án để sàng lọc người ốm để cách ly điều trị, phòng tránh lây nhiễm cho người khác.

Tuy nhiên, Tổng thầu không chấp thuận ngừng công việc tại công trường, theo ý kiến của họ vì các lý do sau:

Chính phủ Ghi-nê Xích đạo đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa quốc gia từ ngày 16/6/2020 và các hoạt động sản xuất kinh tế diễn ra bình thường. Không có yêu cầu đặc biệt dừng công trường từ Chính phủ.

Chúng tôi cũng được biết, có nhiều sự khác biệt trong quan điểm về bệnh Covid-19 giữa người dân Phương Tây và Việt Nam. Điều này cũng thể hiện trong quan điểm giữa Công ty và Tổng thầu trong cuộc họp ngày 01/7/2020: trong khi chúng ta luôn luôn đề cao sự an toàn chung cho cộng đồng bằng mọi biện pháp, cách ly điều trị như những gì chúng tôi đang làm thì người phương Tây họ lại cho rằng đó đơn thuần là bệnh như bệnh cúm thông thường khác, mắc thì điều trị và họ đang thực hiện như vậy đối với các lao động. Thực tế trên công trường các lao động các nước khác khi ốm được nghỉ điều trị, những người khỏe vẫn làm việc bình thường.

Vì vậy, chúng tôi đang gặp sức ép rất lớn từ phía Tổng thầu trong việc yêu cầu những lao động khỏe mạnh quay trở lại làm việc ngay lập tức như những nhà thầu khác. Tổng thầu cam kết sẽ điều trị và chăm sóc cho những người bị ốm với điều kiện tốt nhất có thể tại dự án & bệnh viện. Trong trường hợp ngược lại tức CMVIETNAM vi phạm dẫn đến chấm dứt hợp đồng, Tổng thầu sẽ không chịu trách nhiệm về việc cung cấp chỗ ăn - ở, phải di chuyển toàn bộ người lao động ra khỏi công trường và không chịu trách nhiệm về các dịch vụ y tế bao gồm cả các dịch vụ y tế hiện tại cho những lao động đang nằm viện.

Như đã nói ban đầu, mục tiêu của CMVIETNAM luôn là đảm bảo cho tất cả lao động: những người ốm phải được chăm sóc điều trị, có chỗ ăn - ở ổn định an toàn cho tất cả lao động, nên chúng tôi đang đàm phán để toàn bộ người lao động đều được cung cấp chỗ ăn ở theo tiêu chuẩn và được chăm sóc khám chữa bệnh trong thời gian chờ Công ty phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng thu xếp được chuyến bay. Động viên người lao động khỏe trở lại làm việc song song với đảm bảo phòng chống dịch và điều trị khỏi bệnh cho những lao động đang bị ốm.

Về mặt thủ tục, Công ty cũng đã có văn bản báo cáo & xin trợ giúp từ các cơ quan:

- Cục QLLĐ ngoài nước - Bộ LĐTBXH
- Đường dây nóng ủy ban Phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Bộ y tế
- Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam - Bộ Ngoại giao
- Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
- Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, kiêm nhiệm CH Ghi-nê Xích-đạo
- Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnamairlines).

Cụ thể, sáng ngày 6/7/2020 Công ty đã lên làm việc với Cục lãnh sự, Phòng bảo hộ công dân có các thông tin sau:

1. Phòng Bảo hộ Công dân cục lãnh sự đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết tiếp theo công ty phải hoàn tất và báo cáo cho cục:
  - Lịch bay dự kiến cty đưa Lao động về nước
  - Số lượng người đưa về nước

Căn cứ báo cáo của công ty phòng Bảo hộ công dân sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để cho phép Công ty đưa Lao động về nước theo lịch trình.

- Đại sứ quán Việt nam tại Angola kiêm nhiệm Ghi-nê Xích-đạo cũng đã có văn bản báo cáo về Cục lãnh sự về đề nghị của Công ty đưa số Lao động đang làm việc tại Ghi-nê Xích-đạo về nước.

Chúng tôi đang nỗ lực tìm các phương án và rất mong được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để giải quyết yêu cầu về nước cho người lao động.



Trần Trọng /

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMVIETNAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Kim Ngọc Nhân*